



SINH HOẠT CTSQ DALLAS FORT WORTH, TEXAS 2010-2011

Trải qua bao thời gian, Gia Đình CTSQ DFW Texas đã thành lập từ con số 4 gia đình cho đến nay đã lên đến 24 gia đình. Hàng năm sinh hoạt định kỳ hai lần vào dịp tết và hè, không ngoài mục đích tương thân tương trợ, thắt chặt tình AET và gia đình, đồng thời hướng dẫn con cháu trong tinh thần dân tộc Việt Nam.

Trong năm qua có lẽ gia đình Ctsq Cao Văn Lâm đã chịu sự đau buồn, nhất là người Mẹ đã ra đi, và người con trai yêu quý cũng lìa gia đình, vợ con ra đi vĩnh viễn.

Toàn thể AET và gia đình đã chia sẻ niềm đau đớn này đến anh Lâm và gia đình. đặc biệt có Linh Mục Lê Thế nghe tin đã từ St. Louis, MI đến chia sẻ và dâng thánh lễ tiễn đưa người Mẹ của gia đình anh Lâm về cõi vĩnh hằng.

Sau đó LM Thế có ghé thăm Ctsq Phạm Ngợi, Anh đã mắc bệnh nan y từ lâu và đã khắc phục tất cả cho sự sống còn bên người vợ thật yêu thương, kiên nhẫn và người con trai quý mến của anh, đến nay cháu đã 14 tuổi, đẹp trai, học giỏi, và hiền lành.

Thêm vào đó, những tin vui như con gái của gia đình Ctsq Nguyễn Hữu Duyệt lấy chồng. Con trai của gia đình Ctsq Nguyễn Bá Chi lấy vợ. Con gái gia đình Ctsq Nguyễn Văn Đức lấy chồng...

Các gia đình đã nhóm họp Tết Tân Mão ngày 16 tháng 1 năm 2011. Hội đã sinh hoạt tại tư gia Ctsq Cán Bộ Đẳng văn Sản, là cán bộ Liên đoàn Thuộc tiểu đoàn I Trường TSQ Vũng Tàu vào thập niên 60. Trong dịp này, Ctsq Nguyễn Bá Chi đã mãn nhiệm Hội Trưởng và muốn nghỉ hưu, nên anh em đã bầu Ctsq Nguyễn Văn Đức thay thế... Trong dịp này anh em đã bàn thảo kế hoạch cho Đại Hội CTSQ/VNCH kỳ thứ 18 mà Hội đã được Đại Hội 17 tại Georgia trao cho trọng trách tổ chức 2012. Bàn về vấn đề tài chánh tổ chức Đại Hội, Ctsq Phạm Văn Thành đã tình nguyện ứng trước cho Ban Tổ Chức \$10,000.00, một Mạnh Thường Quân đã tặng \$3000.00 .

Tất cả anh em đều đồng ý bầu Ctsq Nguyễn hữu Duyệt làm Trưởng Ban Kế Hoạch cho Đại Hội 18. Anh Duyệt từng là Cựu THT và với nhiều kinh nghiệm tổ chức sẵn có như thời Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Dallas/ Phụ Cận, Hội Trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương, Tổng Thư Ký Tập Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Trung Đông Hoa Kỳ v.v.. anh đã phối hợp tổ chức Đại Hội nhiều lần...

Hội cũng tham dự những ngày tổ chức của các Hội Đoàn bạn, như tham dự Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến, Lễ Thánh Trần của Hội Hải Quân Trùng Dương, Kỷ niệm 60 năm thành lập quân trường Sĩ Quan Thủ Đức, và sẽ tham dự Tân Niên do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH tổ chức vào giữa tháng giêng 2012.

Hướng về xuân Nhâm Thìn, ngày 15-1-2012 Gia Đình CTSQ sẽ gặp nhau tại Nhà Hàng Seafood của Ctsq Phạm Văn Thành để cùng nhau ăn Tất Niên, chia sẻ những ưu khuyết điểm trong năm cũ, thẳng tiến đến tương lai, nhất là làm sao tổ chức được thành công mỹ mãn Đại Hội 18 vào những ngày 25, 26, 27, và 28 tháng 5 năm 2012.

Trong tâm tình hướng về Trường Mẹ, Hội ao ước được tất cả các Hội CTSQ địa phương, các quý Thầy, quý Cán Bộ, các CTSQ và gia đình về tham dự thật đông đủ, đóng góp ý kiến xây dựng và để chứng tỏ TINH THẦN THIẾU SINH QUÂN luôn **BẤT DIỆT**.

CTSQ NGUYỄN VĂN ĐỨC (HT)